



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

7 มกราคม 2565

ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

กฎหมายตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานที่จะมีผลบังคับใช้ ปี 2023

ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยปกติเท่าไรที่สมาชิกกลุ่มผู้สนับสนุนด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม สิ่งทอหรือ Bündnis für Nachhaltige Textilien อย่างบริษัท Trigema, Wilox และ Peppermint ได้ออกมาแสดงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจน โดยการประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวในทันที ภายหลังจากที่มีการวางแผนจะเริ่มทดลองใช้กฎหมายตรวจสอบความรับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) กับกลุ่มสมาชิกฯ ก่อน



ทางสมาชิกกลุ่มฯ จึงได้ออกจดหมายเปิดผนึก โดยมีเนื้อความว่า “สมาชิกรายใดก็ตามที่ปฏิเสธจะเข้าร่วมกระบวนการนี้ ก็เหมือนกับการปฏิเสธการให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออนาคตในการร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความเคารพต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั่นเอง” สมาชิกกลุ่มนี้ประกอบด้วยภาคเอกชน สมาคม NGO สหภาพแรงงาน และสมาคมในท้องถิ่นที่มีการตั้งฐานการผลิตรวมถึงภาครัฐ โดยจัดตั้งหรือรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้กระบวนการผลิตสิ่งทอของโลกดีขึ้น ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรผลิตวัตถุดิบ ไปจนถึงการทำลาย แต่ภายหลังจากที่มีแผนการออกกฎหมาย LkSG ขึ้น ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในกลุ่มนี้มากขึ้น

สำหรับ กฎหมาย LkSG นั้น ได้ผ่านรัฐสภาไปแล้วในช่วงเดือนมิถุนายน 2021 และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มใช้กับบริษัทต่าง ๆ ในเยอรมนี ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คนขึ้นไป โดยบริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องรักษามาตรฐานด้านสังคมและด้านระบบชีววิทยา รวม

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด

ไปถึงผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศด้วย โดยกฎหมายฉบับนี้มีการห้ามใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส และห้ามสร้างกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำและอากาศ ซึ่งข้อบังคับต่าง ๆ ในกฎหมายฉบับนี้ นับเป็นความท้าทายสำหรับภาคเอกชนค่อนข้างมาก

ด้านนาย Eric Wagner ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสำนักทนาย Gleiss Lutz ออกมาเปิดเผยว่า “จริง ๆ แล้วบริษัทต่าง ๆ ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับข้อกฎหมาย” แต่จากวิกฤติการณ์โควิด-19 ได้ทำให้บริษัทจำนวนมากต้องต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน จนหลาย ๆ บริษัทเกือบจะล้มลงจะมีกฎหมายฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้ นาย Wagner ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในเวลานี้หลาย ๆ บริษัทต่างก็พากันดิ้นรนที่จะหาซื้อสินค้า/วัตถุดิบได้ จึงทำให้ต่างก็พากันกล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะแจ้ง Supplier หรือผู้ผลิตสินค้าต้นน้ำต่าง ๆ ถึงเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้” นาย Marc Ruttloff ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ขณะนี้บริษัทต่าง ๆ ได้เริ่มออกมาประเมินกันแล้วว่า จะมีแรงกดดันจากเหล่า Suppliers มากน้อยแค่ไหน และสถานะของบริษัทอยู่ในระดับใด รวมไปถึงมีทางเลือกที่จะส่งสินค้าหรือวัตถุดิบจากแหล่งอื่นๆ อีกหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบัน Suppliers มักจะมีอำนาจในการต่อรองที่สูงกว่าผู้ผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเยอรมนี”

ในขั้นนี้ บริษัทที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมาย LkSG จำเป็นต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ โดยต้องมีหน่วยบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ผลิตรายใดบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หน่วยงานนี้ยังต้องทำหน้าที่จัดการด้านเอกสารอีกด้วย นาย Ruttloff ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ถึงตอนนี้ บริษัทหรือสมาชิกต่าง ๆ คงไม่สามารถปฏิเสธการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนี้ได้อีกแล้ว” ดังนั้น บริษัทต่าง ๆ คงต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง จากเดิมที่เห็นว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นปัญหาในการดำเนินธุรกิจ แต่ให้มองว่า การมีกฎหมายฉบับนี้นับเป็นเหมือนโอกาสที่จะทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถบริหาร/จัดการกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ/สินค้าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ นาย Ruttloff ยังได้กล่าวต่อว่า “ใครที่มองเห็นห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจนก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดการกับห่วงโซ่อุปทานนี้เช่นกัน”

ในอนาคตสำนักตรวจสอบด้านการส่งออกและเศรษฐกิจ (BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) จะรับหน้าที่ตรวจสอบการรักษากฎต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน LkSG ซึ่งหากมีการละเมิดก็จะมี การเรียกเก็บค่าปรับเกิดขึ้น โดยนาย Ruttloff ยกตัวอย่างว่า “ค่าปรับอาจจะคิดเป็น 2% ของผลประกอบการของบริษัทในปีนั้น” และอาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยก็ได้

จาก Handelsblatt 7 มกราคม 2565

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้น นำข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด